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นางพรทิพย์  โล่วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ เป็นประธานในท่ีประชุมและได้
อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมโดยใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที จากนั้นประธาน
เปิดประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซ่ึงในวันนี้ได้บรรจุวาระกระทู้ถามจํานวน ๑๐ เรื่อง แต่
เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีจะมาตอบชี้แจงติดภารกิจ ไม่สามารถมาชี้แจงได้ทุกกระทู้ มีเพียง ๕ กระทู้เท่านั้นท่ีรัฐมนตรี
สามารถมาตอบชี้แจงได้ ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามเรื่อง แผนผลิตพลังไฟฟ้า และการสํารองพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ต้ังถามโดย ส.ว.
วิบูลย์  คูหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาภาคเอกชน โดยได้ตั้งถามไว้ ๒ ประเด็น คือ  

           ๑.๑ รัฐบาลมีแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและสํารองพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานน้ําในประเทศ
และรับซ้ือจากต่างประเทศอย่างไร และมีมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไปลงทุนในการ
สร้างเข่ือนของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือท่ีจะนําพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ในประเทศรวมท้ังการผลิตจากพลังงาน
นิวเคลียร์หรือไม่ อย่างไร 

      ๑.๒ รัฐบาลมีแผนประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบชี้แจง
ทําความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เห็นถึงความจําเป็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากการสร้างเข่ือน การใช้
พลังงานถ่านหิน ตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือให้เห็นถึงความปลอดภัยท่ีจะมีผลการใช้พลังงานต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการทําความเข้าใจเรื่องการนําพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ 
อย่างไร 

ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักด์ิ  รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ให้มาตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า รัฐบาลมีแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม และได้
ชี้แจงแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าแผนต่าง ๆ ส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์นั้นจะมีโรงงานไฟฟ้า
ท่ีจะเข้าระบบ ๒ โรง ส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในความจําเป็นท่ีต้องสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนนั้น ได้มีแผนสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหิน
และพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ด้วยและจะได้รับข้อเสนอแนะของ ส.ว.ผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๒. กระทู้ถามเรื่อง แผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๓ (PDP2010) ต้ังถามโดย 
ส.ว.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ตั้งกระทู้ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึง ๗๒.๔% ว่ามีความเสี่ยงมากไปหรือไม่ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความจําเป็นและข้อดีข้อเสียของพลังงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนจึงได้ตั้ง
ถามไว้ ๔ ข้อ  ดังนี้  
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            ๒.๑ ตามนโยบายรฐับาล ข้อ ๓.๕.๒ ส่งเสริมความม่ันคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและ
พัฒนาแหล่งพลังงาน และระบบไฟฟ้าจากท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังให้มีการกระจายแหล่งและประเภท
พลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน ภายใน  ๔ ปีนี้ รัฐบาลมีแผนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า ประเภทพลังงานอะไรบ้าง และในสัดส่วนแต่ละประเภทพลังงานร้อยละเท่าใด 

           ๒.๒ ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๕.๕ ส่งเสริมการผลิตการใช้ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก โดยต้ังเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิง ฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ท้ังนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ภายใน ๔ ปีนี้ รัฐบาลมีแผนใช้
พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าประเภทใดบ้าง และในแต่ละประเภทมีสัดส่วนการใช้ร้อยละเท่าใด รวมท้ังมี
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรอย่างไร 

           ๒.๓ การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร และได้
คํานึงถึงปริมาณสํารองการมีเสถียรภาพ การกระจายความเสี่ยง ราคาต้นทุนการผลิตสิ่งแวดล้อม การยอมรับ 
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างไร 

           ๒.๔ รัฐบาลมีแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรมใน
กรณีโรงไฟฟ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนงาน และมีแนวทางการแก้ไขโดยบริหารความเสี่ยงอย่างไร  

จากนั้นนายพงษ์ศักด์ิ  รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตอบชี้แจง โดยกล่าว
ว่าจะได้มีการปรับปรุงแผนใหม่เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางพลังงานภายในประเทศ ท้ังนี้รมว.พลังงานได้ชี้แจง
เก่ียวกับแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ นอกจากนี้ รมว.พลังงานได้ชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานมีแผน
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดโรงไฟฟ้าสีเขียวขนาดเล็ก
กระจายตัวท่ัวทุกภูมิภาค และจะช่วยลดการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศรวมถึงจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจก กระทรวงพลังงานได้วางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท โดยมีการ
วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป ส่วนการบริหารความเสี่ยงนั้นได้มีการต้ังคณะทํางานปรับปรุงแผนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ  

๓. กระทู้ถามเรื่อง มาตรการการแก้ไขการโฆษณาทางเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน ต้ังถามโดย      
ส.ว.วันชัย  สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาภาคเอกชนโดยกล่าวว่า  

ด้วยปัจจุบันระบบเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนเป็นสื่อท่ีเข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศทุกวันได้ง่ายท่ีสุด และมีอยู่
ท่ัวประเทศเข้าถึงหมู่บ้านและตําบล ในสื่อดังกล่าวมีการโฆษณาจําหน่ายสินค้าแทบจะทุกรายการท่ีปรากฏใน
เคเบิลทีวีหรือวิทยุชุมชน มีการกล่าวอ้างถึงคุณภาพและสรรพคุณของสินค้าเกินจริง อันเป็นไปในลักษณะท่ี
พรรณนาถึงคุณภาพและสรรพคุณของสินค้าชนิดท่ีทําให้ผู้บริโภคหลงเชื่อในสรรพคุณตามท่ีโฆษณา และยังมี
การกระทําหรือการโฆษณาอันทําให้คนหลงเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ล้างกรรมแก้ปัญหาชีวิตให้ดีข้ึนได้ เป็น
เรื่องงมงานขัดต่อหลักคําสอนของศาสนาอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ยังมีคําโฆษณาท่ีหยาบโลน ยั่วยุทางเพศใน
ลักษณะท่ีโจ่งแจ้งไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงขอเรียน
ถามว่า 
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          ๓.๑ รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาจําหน่ายสินค้าทางเคเบิลทีวีและวิทยุ
ชุมชนอย่างไร 

          ๓.๒ เท่าท่ีทราบจะมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นอย. สคบ. สมอ. ต่างก็
รับผิดชอบแต่ละเรื่องแต่ละหน่วย และก็มักจะอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เสมือน
ปัดความรับผิดชอบ รัฐบาลจะมีมาตรการในการบูรณาการแก้ปัญหาอย่างไร 

         ๓.๓ ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้มักจะมีข้ออ้างว่าขาด
คน ขาดงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถจับได้ไล่ทันกับผู้ประกอบการท่ีเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค รัฐบาลจะ
แก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 

        ๓.๔ รัฐบาลมีมาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกรณีเช่นนี้
อย่างไร 

จากนั้นนายวราเทพ  รัตนากร รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันมีกฎหมาย
หลายฉบับท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการโฆษณาเกินจริง แต่มีผู้ลักลอบโฆษณาเกินจริง ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายและตนเองจะได้ช่วยดําเนินการดูแลและเร่งรัดให้มีการบังคับใช้
กฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป ส่วนการทํางานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง อย. สคบ.และสมอ. ได้มีการ
ดําเนินการแบบบูรณาการตามแนวทางลงบันทึกความเข้าใจของหน่วยงานร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังภาครัฐจะได้มีการปรับงบประมาณและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมต่อการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ส่วนมาตรการเยียวยาสําหรับผู้ได้รับผลกระทบนั้นปัจจุบันสคบ.สามารถฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้
ตามกฎหมาย  และขณะนี้ตนเองกําลังผลักดันให้เกิดกองทุนเพ่ือใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายต่อไป 

๔. กระทู้ถามเรื่อง การป้องกันและการบูรณะโบราณสถานจากสถานการณ์น้ําท่วม ต้ังถามโดย 
ส.ว.ประดิษฎ์  ตันวัฒนะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร โดยกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วม
หลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศเม่ือปีท่ีแล้ว ทําให้โบราณสถานหลายแห่งได้รับความเสียหาย จึงขอเรียนถามว่า 

           ๔.๑ รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการดูแลป้องกันโบราณสถานรวมถึงท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมหรือไม่ อย่างไร 

           ๔.๒ รัฐบาลมีแนวทางหรือแผนงานในการฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานท่ีถูกน้ําท่วมหลังจากน้ํา
ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ อย่างไร 

จากนั้นนายสนทยา  คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตอบชี้แจงว่าโบราณสถานได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมเม่ือปี ๒๕๕๔  รวม ๓๐๗ แห่ง   และได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 
๑,๑๔๑ ล้านบาทเศษ  รวมท้ังได้ดําเนินการบูรณะแล้วเสร็จประมาณ ๖๐% ท่ีเหลือได้ดําเนินการตามข้ันตอน 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ส่วนแนวทางในการการบูรณะฟ้ืนฟูนั้นได้ใช้แผนส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไป
ตรวจสอบเฝ้าระวังโดยเร็ว มีการจัดทําแผนผูกไม้ไผ่เป็นแพล้อมรอบโบราณสถานเพ่ือลดผลกระทบจากแรงคลื่น 
นอกจากนั้นได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบและมีความรู้ในช่วงการฟ้ืนฟูเพ่ือความปลอดภัย
และความระมัดระวังในการเข้าชมโบราณสถานซ่ึงได้รับความเสียหายจากสภาวการณ์น้ําท่วม ส่วนเวลาในการ
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บูรณะซ่อมแซมนั้น เบ้ืองต้นกําหนดเวลาในการดําเนินการภายใน ๓ ปี และจะได้รับข้อเสนอแนะของส.ว.ผู้ต้ัง
กระทู้ถามไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๕. กระทู้ถามเรื่อง การใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสในการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต้ังถามโดย ส.ว.สุริยา  ปันจอร์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล โดยกล่าวว่า  

โดยท่ีประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบ
การปกครองท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการนับถือและปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธและรองลงมาคือประชากรท่ีนับถือศาสนา
อิสลามซ่ึงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาอิสลามมีหลักการท่ีต้องปฏิบัติ ๕ ประการ 
หนึ่งใน ๕ ประการคือการประกอบพิธีฮัจญ์ ฯ นครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยกําหนดให้ผู้ท่ีมี
ความสามารถจะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ในแต่ละปีมีประชากรมุสลิมไทย
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน ในส่วนของการจัดเท่ียวบินพิเศษจาก
สนามบินในประเทศบินตรงไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ส่วนใหญ่ใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เนื่องจากมีผู้
ประกอบพิธีฮัจญ์ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมากท่ีสุดโดยประมาณปีละ ๙,๐๐๐ คน กอปรกับผู้
ประกอบพิธีฮัจญ์แต่ละคนจะมีญาติพ่ีน้องเดินทางไปส่งเฉลี่ยคนละ ๑๘-๒๕ คน ทําให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ประสบกับปัญหาความแออัดไม่สามารถบริการได้อย่างท่ัวถึง ญาติพ่ีน้องท่ีเดินทางไปส่งจึงไม่ได้รับความสะดวก
เท่าท่ีควร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวโดยได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน 
๔๗๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาสโดยการต่อเติมความยาวทางวิ่ง ๕๐๐ เมตร ลาน
กลับลํา ต่อเติมลาดจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบินเพ่ือให้ท่าอากาศยานนราธิวาสสามารถรองรับ
เครื่องบินขนาดใหญ่ท่ีจะขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ ทําให้พ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัด
ใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซ่ึง
จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย แต่หลังจากการดําเนินการตามโครงการ
เสร็จสิ้นเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ท่าอากาศยานนราธิวาสยังไม่สามารถใช้ในการขนส่งผู้ประกอบพิธีอัจญ์ได้ 
ท้ัง ๆ ท่ีได้ลงทุนปรับปรุงท่าอากาศยานโดยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นจํานวนมากแล้ว จึงขอเรียนถามว่า 

        ๕.๑ เหตุใดจึงยังไม่สามารถใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสในการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ ท้ัง ๆ ท่ี
ได้ลงทุนปรับปรุงแล้ว 

       ๕.๒ รัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรให้ท่าอากาศยานนราธิวาสสามารถขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้
ในอนาคต และดําเนินการเม่ือใด 

จากนั้น นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  รมว.คมนาคม ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับเหตุท่ีไม่สามารถอํานวยความ
สะดวกในอดีต เนื่องจากขาดอุปกรณ์สําคัญ จึงไม่สามารถดําเนินการได้แต่ปัจจุบันได้ดําเนินการเตรียมความ
พร้อมโดยใช้มาตรการ ๗ ประการ เช่น เรื่องบันได, เรื่องการเติมน้ํามัน, เรื่องการเตรียมพ้ืนท่ีรองรับประชาชน, 
เรื่องความปลอดภัย, การประสานเส้นทางการบินกับซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น   

            เม่ือหมดวาระการประชุมแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. 
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